

ด่วนที่สุด



ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๙

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ

เรียน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/ว ๑๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณเห็นชอบ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ่มติ ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการ
การปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
รวมทั้งปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยกำหนดให้จัดส่งแผนฯ ที่ผ่านการทบทวน ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอ ก.น.จ. และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ก.น.จ. ให้พิจารณา
กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ๗๖ จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
๑๘ กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๗๖ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ได้ทบทวนใหม่ในเบื้องต้น โดยได้ประชุมพิจารณา กลั่นกรอง เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕
กันยายน ๒๕๕๔ เสร็จแล้ว

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จึงขอส่งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และรายละเอียดคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของท่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเบื้องต้น ตามมติของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ
ดังกล่าว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะได้เตรียมดำเนินการต่อไปได้ทันกับ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ คาดว่า ก.น.จ. จะพิจารณาเห็นชอบและ
นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็น
ประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน

อนึ่ง ในการ...

อนึ่ง ในการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่าในหลายจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังระบุรายละเอียดข้อมูลโครงการไม่ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทำให้ขาดข้อมูลในการพิจารณารายละเอียดวงเงินงบประมาณของโครงการที่ได้รับ ประกอบกับเป็นเรื่องเร่งด่วน ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้รับดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดคำขอ งบประมาณสำหรับโครงการที่เห็นควรสนับสนุน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้าน งบประมาณดังกล่าวให้ครบถ้วน ในระบบ e - Budgeting ของสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ หากผลการ พิจารณาของ ก.น.จ. และคณะรัฐมนตรีมีความแตกต่างไปจากผลการพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ ด้านงบประมาณข้างต้น ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้หากมี ปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ e - Budgeting ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดประสานกับเจ้าหน้าที่สำนัก งบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้น ๆ โดยตรงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ.

สำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๔๓, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑